



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
เรื่อง ประกาศผลการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา โดยดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรโดยเรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ (ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้กำหนดเงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามประกาศดังนี้

๑. บัญชีผู้สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการประกาศสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้ตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้ผู้ใดมารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งไปแล้วก่อนบัญชีผู้สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้มีอายุเกิน ๓ เดือนหรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้ใหม่ แล้วแต่กรณี ก็ให้มีการขึ้นบัญชีผู้สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้ตามประกาศนี้ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้นี้มีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นเจ้าของบัญชีสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างและมีอำนาจสิทธิ์ขาดในบัญชีนี้

๓. ผู้สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้ และได้ขึ้นบัญชีสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างไว้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้ คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่สอบได้

๓.๒ ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หรือผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ไปในตำแหน่งที่สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้

๔ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการแต่งตั้งเรียงลำดับที่ในบัญชีผู้สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้

๕ กรณีผู้สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้ ตามบัญชีสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างที่ขึ้นบัญชีไว้ ถูกเรียกให้มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หากผู้สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้ ไม่มารายงานตัวหรือไม่ประสงค์จะรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่เรียกให้มารายงานตัว ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในตำแหน่งที่สอบได้

๖. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมีความต้องการตำแหน่งพนักงานจ้าง ที่เป็นตำแหน่งเกี่ยวเนื่องกันสามารถที่จะเรียกตัวผู้ที่สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้และขึ้นบัญชีไว้มารับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ต้องการโดยไม่ต้องสรรหาและเลือกสรรทั้งนี้ภายในระยะที่ขึ้นบัญชีไว้

๗. ถ้าผู้สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้ถึงลำดับที่ที่จะได้รับการแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร่องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้

๘. การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ ผู้สรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้ ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง แล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในกรณีที่ถึงลำดับที่ที่บรรจุ หรือพิจารณาให้ออกจากการเป็นพนักงานจ้าง ในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ไปแล้ว

๙ การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้มาทำสัญญาจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จะดำเนินการก็ต่อเมื่อ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ มีมติเห็นชอบแล้ว

อนึ่ง สำหรับผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างได้ในลำดับต้นๆที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จะได้มีหนังสือแจ้งให้ไปรายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

แผนขายประกาศผลการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานจ้างเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก)	ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)	ภาคความสามารถสัมภาษณ์ (ภาค ค)	รวมคะแนน	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
๐๐๑	นายเสกสรรค์ นະติยภักดิ์	๖๘.๐๐	๗๖.๐๐	๘๕.๐๐	๒๒๙.๐๐	๗๖.๓๓	อันดับที่ ๑

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองช่าง)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก)	ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)	ภาคความสามารถสัมภาษณ์ (ภาค ค)	รวมคะแนน	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
๐๐๑	นายสมภพ ป้อมสุวรรณ	๘๕.๐๐	๖๕.๐๐	๘๕.๐๐	๒๓๕.๐๐	๗๘.๐๐	อันดับที่ ๑

(ลงชื่อ)

(นายอภิเชษฐ เหล่าภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู